

CFS POLICY RECOMMENDATIONS ON PROMOTING YOUTH ENGAGEMENT AND EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND FOOD SYSTEMS FOR FOOD SECURITY AND NUTRITION (เอกสาร CFS 2022/50/9)

สาระสำคัญ: กลุ่มเยาวชนเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยในภาคการเกษตร และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับอาหารที่เพียงพอในบริบทของความมั่นคงอาหารของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ คือ เยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ซึ่งจะเป็นโอกาสในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี และขยายโอกาสความเท่าเทียมในการจ้างงานและการประกอบการทางการเกษตรและระบบอาหาร ซึ่งให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเยาวชนในพื้นที่ชนบทและในเมือง ทั้งนี้ การเกษตรเกษตรและระบบอาหาร ยังไม่สามารถทำให้เกิดที่ดี หรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และยังไม่สามารถสร้างความสมดุลของความต้องการที่แตกต่างของคนรุ่นต่างๆ นอกจากนี้ เยาวชนทั้งหญิงและชายจำนวนมากยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงและการควบคุมที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน ตลาด การประกันภัย การเงิน เทคโนโลยี ความรู้ และทักษะ

ความท้าทายเหล่านี้ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมอย่างจำกัดในกระบวนการตัดสินใจ ค่าตอบแทนต่ำ รายได้ที่ไม่แน่นอน ความขัดแย้ง วิกฤตที่ยืดเยื้อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และความเสื่อมโทรมของดิน ความเสี่ยง แรงงานยากลำบาก และการยอมรับทางสังคมต่ำสำหรับการเกษตรและคนทำงานด้านอาหาร ทำให้เยาวชนจำนวนมากหันหนีจากเกษตรกรรมและชนบท ส่งผลให้หลายคนถูกบังคับหรือรู้สึกว่ามีทางเลือกอื่นนอกจากการย้ายถิ่นฐานไปยังเขตเมืองหรือต่างประเทศ สิ่งที่ต้องทำ คือ ต้องทำให้การเกษตรและระบบอาหารเป็นสิ่งที่น่าดึงดูด มีกำไร และคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับเยาวชน ประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์งานที่ดีและมีอาชีพที่มีเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทปัจจุบันและหลัง COVID-19

การลงทุนในกลุ่มเยาวชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ การขจัดความยากจน การสร้างการจ้างงาน ความยั่งยืนและความยืดหยุ่นของการเกษตรและระบบอาหาร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ชนเผ่าพื้นเมือง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสันติภาพและเสถียรภาพทางสังคมและการเมือง นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงหลายอย่างกับความเท่าเทียมทางเพศ และการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน รวมถึงความพยายามในการจัดการใช้แรงงานเด็กในด้านการเกษตร และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ครอบคลุมและรวมถึงการใช้ข้อมูลใหม่ เครื่องมือดิจิทัล และการแบ่งปันความรู้ผ่านทางแพลตฟอร์ม

บรรทัดฐานทางเพศที่มีอยู่มักจะนำไปสู่นโยบายที่ไม่รวมเยาวชนและจำกัดการเข้าถึงการตัดสินใจของเยาวชนและการใช้ทรัพยากรการผลิต และอยู่ในรูปแบบของการถูกเลือกปฏิบัติ มีการใช้ความรุนแรง และการคุกคามในการเกษตรและระบบอาหาร โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กมักจะถูกบังคับให้แต่งงานก่อนวัยอันควร ซึ่งจะต้องป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้ชีวิตโดยปราศจากความรุนแรงทุกรูปแบบ และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของเยาวชน การมีสุขภาพที่แฉ่ง อีสรภาพ และผลิตภาพทางการเกษตร เมื่อเวลาผ่านไป การขาดทางเลือกที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงวัยและเด็ก เป็นสาเหตุให้เด็กผู้หญิงจำนวนมากออกจากงาน

การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของเยาวชนในการเกษตรและระบบอาหารอย่างยั่งยืน เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ความยืดหยุ่น ความครอบคลุม เพื่อเป็นการรับประกันการต่ออายุรุ่นสู่รุ่นนั้น สิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาระบบ กรอบกฎหมาย นโยบายและโครงการที่ดึงดูดเยาวชนสนใจในด้าน การเกษตรและระบบอาหารมากขึ้น รวมถึงสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้พวกเขาได้รับสิทธิพื้นฐานทาง มนุษยชน โดยกล่าวถึงโครงสร้างความไม่เท่าเทียมกันและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อในทางลบ ในขณะที่ปรับปรุงการให้บริการโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีในพื้นที่ชนบทและในเมือง

คำแนะนำด้านนโยบายของ CFS (Policy Recommendations) เสนอต่อหน่วยงานรัฐบาล (กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น และสถาบันตามความเหมาะสม) เพื่อ ดำเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง: i) องค์กรระหว่างรัฐบาลและระหว่างประเทศ; ii) สตรี เยาวชน ผู้ผลิต องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรายย่อย iii) สหกรณ์การเกษตร iv) สหภาพแรงงาน v) ภาคเอกชน (รวมถึงวิสาหกิจขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) vi) การวิจัยองค์กร vi) ชนเผ่าพื้นเมือง; vii) ชุมชนท้องถิ่น viii) ภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ประชาชนและองค์กรของตน คำแนะนำด้าน นโยบายเหล่านี้เป็นไปโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพัน ควรตีความและประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอกับพันธกรณี ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายระดับชาติและระหว่างประเทศ และโดยคำนึงถึงภาระผูกพันโดยสมัครใจภายใต้ภูมิภาค ที่บังคับใช้และเครื่องมือระหว่างประเทศและตามระบบกฎหมายของประเทศและสถาบันของพวกเขา

คำแนะนำด้านนโยบายเหล่านี้จัดทำโดย คณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของ CFS ในด้านความมั่นคงอาหารและ โภชนาการ (HLPE) รายงาน “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจ้างงานของเยาวชนในการเกษตรและ ระบบอาหาร” (พ.ศ. 2564) ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการซึ่งจะสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยต่อพลังงานและทักษะของเยาวชนที่จะทำให้การเกษตรและระบบอาหารยั่งยืนยิ่งขึ้น และส่งเสริม การพัฒนาผลลัพธ์ของความมั่นคงอาหารและโภชนาการ เป้าหมายของการทำงานคือ ความต้องการและ ประสบการณ์ของเยาวชนทั่วโลกได้รับการยอมรับ

1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและการจ้างงานของเยาวชน ในภาคเกษตรและระบบอาหาร

1. จัดให้มีการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของเยาวชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ โดยการนำนโยบายสากลที่มี อยู่และเครื่องมือด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมและการจ้างงานของเยาวชน ในภาคเกษตรและ ระบบอาหาร ตามความเหมาะสม โดยสนับสนุนกระบวนการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสร้างกลไก ความรับผิดชอบให้เยาวชนอย่างถูกวิธี
2. พัฒนาและสนับสนุนนโยบายปฏิรูปและตอบสนองต่อเพศสภาพที่มุ่งเน้นเยาวชนและโครงการที่ดึงดูด เยาวชนในการออกแบบ ดำเนินการ และติดตามและคำนึงถึงความเป็นจริงที่หลากหลายของเยาวชนทุกคน ในสถานการณ์และเงื่อนไขที่หลากหลาย ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น การวางแผนสืบทอดตำแหน่งและลำดับชั้น
3. ยกระดับมาตรฐานการครองชีพของเยาวชนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของเยาวชน รวมทั้งการตระหนักถึง สิทธิที่จะได้รับอาหารที่เพียงพอในบริบทของความมั่นคงอาหารของประเทศ โดยการปรับปรุงการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ สุขภาพ น้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัย อาหารเพื่อสุขภาพผ่านระบบอาหารที่ยั่งยืน ที่อยู่ อาศัยที่เพียงพอ การทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม

4. พัฒนาและเสริมสร้างนโยบายที่สร้างและปกป้องโอกาสในการทำงานที่ดีให้กับเยาวชนใน การเกษตรและระบบอาหารที่มีค่าตอบแทนเพียงพอตามแนวคิดเรื่องค่าตอบแทนที่เท่าเทียมเพื่อการทำงานที่เท่าเทียมกัน และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวบรวมข้อมูลและสถิติตลาดแรงงานที่แยกเพศและอายุตามการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว เพื่อรวบรวมข้อมูลจริงที่หลากหลายของเยาวชนทุกคนในความหลากหลาย สถานการณ์และสภาพ สถานะการจ้างงาน และสภาพการทำงานในภาคเกษตรและระบบอาหาร การเข้าถึง การคุ้มครองทางสังคมและบริการอื่นๆ การศึกษา รูปแบบการย้ายถิ่นและการเคลื่อนไหว เวลาทำงานที่อุทิศให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง และสภาพความเป็นอยู่โดยรวม
6. ปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร และการเรียนรู้จากเยาวชนในรูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วมในระบบ การเกษตรและอาหาร รวมทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

II. สนับสนุนให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่สำหรับเยาวชนมีความสง่างาม น่าสนใจ และมีคุณค่า

1. พัฒนาและสนับสนุนนโยบายการคุ้มครองทางสังคม การจ้างงานและตลาดแรงงานและแรงงาน เรียกร้องให้ มีนโยบายและแผนงานภาครัฐ ตลอดจนการลงทุนและการพัฒนาภาคเอกชน กลยุทธ์ร่วมกับเยาวชน โดยเน้น เยาวชนในสถานการณ์ที่เปราะบางและให้โอกาสในการทำงานที่มีคุณค่าและการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพร้อม การประกอบอาชีพและโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ
2. ดำเนินนโยบายตลาดแรงงานที่ครอบคลุมและควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มที่นำโดยเยาวชนซึ่งเพิ่มการจ้างงาน เยาวชนวัยทำงานถูกกฎหมายในภาคเกษตรและระบบอาหารโดยการดำเนินการในพื้นที่ชนบทและในเมือง และทั่วทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
3. ดำเนินมาตรการด้านอุปสงค์ด้านแรงงานสำหรับเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้ครอบคลุม ยืดหยุ่น และระบบอาหาร ที่ยั่งยืนผ่านการลงทุนที่เคารพมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ 7 และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ นโยบาย CFS ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4. จัดตั้งและส่งเสริมโครงการที่ตอบสนองต่อเพศสภาพและการเปลี่ยนแปลงเพื่ออำนวยความสะดวก ในโรงเรียนเพื่อทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านและโดยการส่งเสริมโครงการการศึกษาตามส่วนภูมิภาค ระดับชาติ และภาคการเกษตรและระบบอาหารในภูมิภาคตั้งแต่ระดับการศึกษาแรกสุด
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและความเป็นผู้นำในความร่วมมือด้านสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ กลไก การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในครอบครัว
6. พัฒนา ปรับตัว ปรับใช้และบังคับใช้กฎหมาย นโยบายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงาน และเมื่อเป็นไปได้ จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ค่าจ้างที่มีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอและงานที่มีคุณค่าสำหรับ เยาวชนในด้านการเกษตรและระบบอาหาร โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษด้านกฎหมายกับเยาวชน วัยทำงาน เยาวชนอพยพในชนบท กลุ่มชายขอบ และเยาวชนพิการ
7. รับรู้ ชดเชย และแจกจ่ายตามความเหมาะสม งานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ดำเนินการโดยเยาวชนในภาค การเกษตรและระบบอาหาร รวมทั้งการดูแลและทำงานบ้านของหญิงสาว รวมถึง การพัฒนาโครงการ การคุ้มครองทางสังคมที่เป็นสากลที่ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและโดยการส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนและการ เสริมอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรี รวมทั้งการเข้าถึงความเท่าเทียมในเรื่อง การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ การขนส่ง สาธารณะ การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตามเพศ

8. ป้องกันและจัดการละเมิดสิทธิแรงงาน รวมทั้งแรงงานเด็ก โดยประกันแรงงาน ระบบตรวจสอบในภาคและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและระบบอาหารของเยาวชน ประชาชนมีความแพร่หลาย พัฒนากฎหมายและสนับสนุนการเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามแรงงานในระดับชุมชน
9. สร้างกลไกการตรวจสอบและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการอุปถัมภ์ได้ตามต้องการของเยาวชนด้วยความเอาใจใส่ในการจัดอุปสรรคทางราชการและการเงิน และอุปสรรคอื่นๆ ในการรวมเยาวชน การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าไปสู่การทำให้วิสาหกิจในระบบเศรษฐกิจนอกระบบด้านการเกษตรและระบบอาหารที่จ้างเยาวชน ให้มีงานทำที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี ผ่านการคุ้มครองทางสังคมและแรงงานอย่างเป็นทางการตลอดจนการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินและอื่น ๆ
10. สนับสนุนและส่งเสริมให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะนโยบาย CFS ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางการเกษตรและอื่นๆ แนวทางที่เป็นนวัตกรรมสำหรับภาคการเกษตรและระบบอาหารที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับเยาวชน

III. เพิ่มการเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานและตลาด อย่างเท่าเทียมกันของเยาวชน

1. ยอมรับและเคารพผู้ถือสิทธิ์การดำรงตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมายและสิทธิของพวกเขาและสนับสนุนเยาวชนในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และคุ้มครองที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ เมล็ดพันธุ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การประมง และป่าไม้ โดยใช้นโยบายมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม และโครงการในระดับชาติ การปฏิรูประบบแจกจ่ายต่อ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติโดยสมัครใจว่าด้วยการกำกับดูแลการถือครองที่ดิน การประมง และป่าไม้ อย่างรับผิดชอบ (CFS VGGT) และกรอบการทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนามาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และระเบียบข้อบังคับเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การแบ่งปันความรู้ระหว่างรุ่นและการถ่ายโอนที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตโดยเน้นมาตรการเฉพาะที่ส่งเสริมการถ่ายทอดสู่เยาวชนหญิง โดยสนับสนุนโครงการที่เชื่อมโยงเกษตรกรที่เกษียณอายุกับเยาวชนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ดิน การให้คำปรึกษาโครงการ ทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการสืบสานครอบครัวในชนบท และโดยการสนับสนุนกรอบการสืบทอดและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มีความอ่อนไหวต่อเพศและเพศ การเริ่มต้นและการเพิ่มขึ้นการเข้าถึงระบบการเกษียณอายุและบำเหน็จบำนาญ
3. สนับสนุนการจัดตั้งและการทำงานของสหกรณ์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศและอื่นๆ องค์กรเพื่อส่งเสริมเยาวชนและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพย์สิน ตลาด เทคโนโลยีและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และสามารถช่วยเหลือโดยตรงในการจัดการและวางแผนธุรกิจและกระแสเงินสด
4. ส่งเสริมความรู้และการเงินของเยาวชน และร่วมกับบริการทางการเงิน การพัฒนาและความพร้อมของบริการทางการเงินที่เข้าถึงได้และครอบคลุม และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการให้กู้ยืมและต้นทุนการกู้ยืมสำหรับเยาวชนที่เป็นเกษตรกร และวิสาหกิจด้านการเกษตร และเพิ่มความยืดหยุ่น อิสระ และปกป้องเยาวชนจากอัตราดอกเบี้ยสูงและมีภาวะหนี้สิน ซึ่งรวมถึงการโอนเงินและการลงทุนที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและระบบอาหาร โดยคำนึงถึงความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละกลุ่มเผชิญอยู่ (เช่น เยาวชนที่เป็นสตรี เยาวชนที่อาศัยในชนบท ชนพื้นเมือง ผู้อพยพ และเยาวชน)
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรและระบบอาหารในทั้งสองอย่าง องค์กรส่วนบุคคลและส่วนรวม ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการสนับสนุนเยาวชนหญิง เกษตรกร

เกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการ โดยให้บริการส่งเสริมและให้คำปรึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
 ภูมิภาคของเยาวชนและชุมชนของพวกเขา และโดยการจัดหาที่ยืดหยุ่น ครอบคลุม และโครงการทางการเงิน
 ที่เป็นธรรม

6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของทั้งรัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึง ในตลาดที่เป็น
 ทางไกลและไม่เป็นทางการ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสำหรับผู้ผลิตเยาวชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร
 รายย่อย ผู้ค้า และส่งเสริมนโยบายสาธารณะเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมใน i) เชื่อมโยงเขตเมืองและชนบทให้ดีขึ้น
 ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและระบบอาหาร ii) การจัดการกับการสูญเสียอาหาร
 และของเสีย iii) ส่งเสริมสภาพการทำงานที่เหมาะสม; iv) การปรับปรุงรายได้สำหรับผู้ผลิตอาหารรายย่อย v)
 และลดอุปสรรคที่มีอยู่สำหรับเยาวชน

7. สร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของเยาวชนเพื่อให้ได้รายได้จากการผลิตที่ดีกว่า
 ตามแนวทางที่กำหนดในข้อเสนอแนะนโยบาย CFS เชื่อมโยงกับตลาดของเกษตรกรรายย่อยกับตลาดผ่านห่วงโซ่
 อุปทานที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น รวมถึงการส่งเสริมชุมชนสนับสนุนการเกษตรในเมือง และชุมชนเมือง ตะกร้าอาหาร
 และโครงการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเพื่อสนับสนุนตลาดที่ลดระยะห่างระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิต

8. สนับสนุนการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย ศูนย์รวมอาหาร ท้องถิ่น และโครงการ
 ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบอาหาร ซึ่งอาจสนับสนุนผลตอบแทนที่ดีกว่า และ
 การดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติของเยาวชนพร้อมๆ กับมีส่วนช่วยเหลือเพื่อนำไปสู่การเกษตรและระบบอาหาร
 ที่ยั่งยืน พัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมศักยภาพการเชื่อมต่อและการเข้าถึงตลาดของเยาวชน รวมถึงตลาด
 โดยตรงที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วม

9. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีอยู่และอื่นๆ รูปแบบของตลาดที่มี
 โครงสร้างและเป็นสื่อกลางในการเกษตรและระบบอาหาร เช่น ฟาร์มสู่โรงเรียน การให้อาหารในโรงเรียน
 ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม โปรแกรมสาธารณะที่มีส่วนร่วมของเยาวชนในการสูญเสียอาหารและของเสีย
 การลดและส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านระบบอาหารที่ยั่งยืนและอื่น ๆ ที่มีส่วนร่วมวิสาหกิจที่นำโดยเยาวชน

10. สร้างพันธมิตรที่ให้โอกาสการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการเกษตรและระบบอาหารอื่นๆ
 รวมถึงรัฐบาล สถาบันการเงิน ฟาร์มครอบครัว สหภาพแรงงานและสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

IV. เพิ่มการเข้าถึงความรู้ การศึกษา และทักษะของเยาวชน

1. ส่งเสริมสิทธิในการศึกษาโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหญิงและเด็กหญิงตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้าง
 พื้นฐาน การแนะนำทุนเด็กและโปรแกรมอาหารของโรงเรียน รับรองให้มีการศึกษาที่ดีและไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพและตามเพศภาวะในโรงเรียนประถมศึกษาและ
 มัธยมศึกษาที่บูรณาการเกษตรกรรมและระบบอาหารที่ยั่งยืน อาหารเพื่อสุขภาพ ความมั่นคงด้านอาหารและ
 โภชนาการ และการตระหนักถึงสิทธิที่จะได้รับอาหารที่เพียงพออย่างก้าวหน้าในบริบทของความมั่นคงด้าน
 อาหารของชาติ

3. การเงินและส่งเสริมการพัฒนาและการฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพในโปรแกรมอาชีวศึกษา รวมถึง
 ผ่านความร่วมมือได้-ได้ และ Triangular Cooperation ที่สามารถพัฒนาทักษะของเยาวชนในงานเกษตรและ
 ระบบอาหาร

4. มีส่วนร่วม สนับสนุน และลงทุนในการวิจัยที่นำโดยเยาวชนตามนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยประเทศตามลำดับ
 ความสำคัญและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและระบบอาหารแบบยั่งยืน

5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรุ่นและภายในรุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนที่นำโดยชุมชน โดยการสรรหาเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และผู้ประกอบการการเกษตรเพื่อมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอาชีวศึกษา
6. สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ทักษะที่อ่อนนุ่ม และความเป็นผู้นำ โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะและความสามารถของเยาวชนและขยายโอกาสในวิสาหกิจทางการเกษตรตามห่วงโซ่คุณค่าเพื่อส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน
7. ส่งเสริมกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและการถ่ายโอนระหว่างรุ่น ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองโดยได้รับความยินยอมตามความเหมาะสม

V. ส่งเสริมนวัตกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับเยาวชน

1. สนับสนุนนวัตกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถปลดล็อกสิ่งใหม่ๆ ที่ให้โอกาสแก่เยาวชนให้ได้รับผลตอบแทนทางการเงินและด้านอื่นๆ ในด้านการเกษตรและระบบอาหาร
2. ส่งเสริมนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่ครอบคลุมผ่านสังคมและวิสาหกิจชุมชน แพลตฟอร์มนวัตกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเงินชุมชน และนวัตกรรม
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนอุปสงค์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม การขยายชนบทและในเมืองบริการให้คำปรึกษาและบริการดิจิทัลที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและลำดับความสำคัญของเยาวชน พร้อมรับประกันความครอบคลุมการเข้าถึงบริการเหล่านี้ รวมถึงการยุติการแบ่งแยกทางดิจิทัล
4. พัฒนาทักษะดิจิทัลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้มีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่แรงงานในภาคอาหาร และผู้ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมดิจิทัลและมีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกันอย่างยั่งยืน และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้ดิจิทัลกับผู้สูงอายุ
5. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคและดิจิทัลของภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการรู้หนังสือดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อในพื้นที่รอบเมือง ชนบท และพื้นที่ห่างไกล
6. พัฒนาและดำเนินนโยบายและแผนงานสาธารณะตามความเหมาะสมที่ส่งเสริมการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและข้อมูลเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม รวมถึงการปกป้องและเสริมสร้างการปกป้องข้อมูล
7. สนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งแบบดั้งเดิมของชุมชนและความรู้ของชนเผ่าพื้นเมือง เช่น ประยุกต์ใช้และร่วมสร้างองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาโดยคำนึงถึงความต้องการของคนชายขอบมากที่สุด เพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนมาสู่เยาวชน เช่น การแบ่งปันความรู้และการปฏิบัติ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีบนข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันและปรับปรุงการเข้าถึงผลการวิจัยและเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน